

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๔/๕๖๖๓๕



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้าราชการหรือกรณีผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรม
สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ อว ๐๖๓๙/๑๑๙๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมันการช่าง
ทำการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร
ตามสัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวงเงินจำนวน ๑๔๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ก่อสร้าง ๙๐๐ วัน กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบ่งงวดงานงวดเงินเป็น
๑๙ งวด เนื่องจากห้างฯ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่ถูกต้องตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือ ดังนี้

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งตามรูปแบบแล้ว แต่ไม่สามารถ
ทำความเย็นได้ เพราะการระบายอากาศจากชุดคอนเดนซึ่งยูนิตไม่เพียงพอ การย้ายตำแหน่งไปติดตั้งตำแหน่ง
ที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของห้างฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง

๒. จากข้อหารือ ๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ และห้างฯ ได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของเครื่องปรับอากาศที่ไม่สามารถทำความเย็นได้ โดยให้ห้างฯ เสนอแนะแนวทางและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว
แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการใด ๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถดำเนินการ
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายตามที่ผู้จ้างส่งมอบได้หรือไม่

๓. หากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่า วิธีการแก้ไขหรือระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ห้างฯ เสนอ
ไม่มีความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดจ้างเองได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีข้อหารือ ๑ และ ๒ เนื่องจากเป็นการหารือในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิและหน้าที่
ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งเป็นการตีความเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญา มิใช่การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย
โดยตรงต่อไป

/๒. ...

๒. กรณีข้อหาหรือ ๓ หากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่า วิธีการแก้ไขสัญญาหรือระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือแก้ไขอื่นใดผิดจากรูปแบบสัญญาที่ทางหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่างเสนอ มีค่างานและระยะเวลาไม่เหมาะสมนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดจ้างเองได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวเห็นว่ามีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพิจารณาตามข้อหาหรือ ๑ และ ๒ เป็นลำดับแรกก่อน จึงจะพิจารณาในประเด็นถัดไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖